



ด้านการบริการวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Humanities and Social Sciences

ด้านการบริการวิชาการ

ที่	วันที่ ขออนุมัติ	โครงการ	ผู้ขออนุมัติ	งบประมาณ
1	14 ก.ค. 2560	เสริมทักษะทางภาษาไทย เทิดพระเกียรติเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560	อ.ดร.วิชุดา พรายยงค์	67,200.00
2	2 พ.ย. 2560	บริการวิชาการนาฏศิลป์สู่ชุมชน	อ.ณัฐพร เพ็ชรเรือง	11,500.00
3	9 พ.ย. 2560	อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย อบรมการอ่านทำนองเสนาะ	อ.ดร.วิชุดา พรายยงค์	62,900.00
4	9 พ.ย. 2560	โครงการบริการผ่านจุลสารความรู้ในศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	น.ส.อลิสา อรุณธนศิริ	129,363.00
5	4 ธ.ค. 2560	บริการวิชาการ การส่งเสริมอาชีพของชุมชนด้วยหลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพร	อ.ดร.มลิวีย์ สุขประเสริฐ	30,800.00
6	6 ธ.ค. 2560	อบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงานในชุมชนและงานสันตนาการ	อ.สรณา อนุสรณ์ทรงกูร	20,325.00
7	19 ธ.ค. 2560	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับต้นสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร	อ.ชมพูนุท ถาวรวงศ์	26,000.00
8	20 ธ.ค. 2560	โครงการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ	อ.ดร.วิชุดา พรายยงค์	74,000.00
9	9 ม.ค. 2561	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา"	อ.นพรัตน์ ปัญญาติลภวงศ์	66,600.00
10	15 ม.ค. 2561	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะสำหรับเยาวชนและประกวดวาดภาพ : "250 ปีกรุงธนบุรี"	อ.แสนชัย ลิขิตธิรรูฒิ	34,000.00
11	29 ม.ค. 2561	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการวิชาการปลูกป่าชายเลนของคณะมนุษย	อ.พิมพ์ภา เพ็жнаเรนทร์	31,550.00
12	29 ม.ค. 2561	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริการวิชาการ การสอน และสาธิตการทำพวงมโหตรให้กับชุมชน"	ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง	23,700.00
13	1 ก.พ. 2561	ประกวดการเขียนพู่กันจีนและคัดลายมือภาษาจีน	อ.ชาดา บุณนาค	12,900.00
14	1 ก.พ. 2561	อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนพู่กันจีนและคัดลายมือภาษาจีน	อ.ชาดา บุณนาค	33,950.00
15	7 ก.พ. 2561	แข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (DRU Spelling Bee) ครั้งที่ 4	อ.เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ	14,500.00
			รวม	639,288.00

Faculty of Humanities and Social Sciences

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5

หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนโยบายผลักดันให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ สนับสนุนให้อาจารย์มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประกันคุณภาพ รวมถึงเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งในงานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบกับมีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณะฯ เกษียณอายุราชการพร้อมกันทำให้จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการมีจำนวนลดลง คณะฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาอาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างเร่งด่วน

ด้วยเหตุผลอันสำคัญยิ่งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และผู้สนใจขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความพร้อมที่จะทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับต้นให้เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนการจัดเตรียมการทำผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณาจารย์และผู้สนใจมีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
2. เพื่อให้คณาจารย์และผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนเอกสารประกอบการสอนและตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ



โครงการความร่วมมือทางวิชาการ“การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน”
ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5

หลักการและเหตุผล

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรในคณะฯ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องระบบสารสนเทศบริหารจัดการข้อมูลบริการวิชาการ ระบบสารสนเทศบริหารจัดการ มคอ.3, มคอ.5 ระบบสารสนเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษา ระบบสารสนเทศจัดการความรู้ (KM) ระบบสารสนเทศมอบหมายงานออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในงานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยตามวิธีของเว็บโอเมตริกซ์อีกด้วย

ด้วยเหตุผลอันสำคัญยิ่งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ“การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน”ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการขึ้น เพื่อดำเนินการให้การปฏิบัติงานของคณะฯ ในด้านการใช้ระบบสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะครุศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภายในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด



บริการวิชาการ การส่งเสริมอาชีพของชุมชนด้วยหลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพร
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560
ณ ที่ทำการชุมชนบางพลี หมู่ 8 เทศบาลตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หลักการและเหตุผล

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจสนองนโยบายของรัฐในการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลของชาติและองค์ความรู้ทุกสาขาทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ สิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ให้ความสำคัญต่อภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างมาก จึงจัดโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันสมุนไพรไทย ถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสะดวกใช้หลากหลายประเภทตามแต่สรรพคุณ ตั้งแต่ใช้เป็นยาประจำบ้าน เป็นอาหาร อาหารเสริม เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ รวมทั้งเป็นสมุนไพรจัดสารพิษ และเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม นำมาขัด ฟอก บำรุงรักษาผิวพรรณ เป็นต้น ประกอบกับกระแสสมัยรักสุขภาพกำลังมาแรง จึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้ในกิจการสปา เกิดเป็นธุรกิจต่อเนื่อง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประเทศปีละไม่น้อย และนับวันยิ่งทวีความต้องการมากขึ้น

คณะฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการทำและการใช้ลูกประคบสมุนไพร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้ตนเอง และครอบครัวได้ เนื่องจากมีศูนย์แสดงจำหน่ายสินค้า และการกระจายสินค้า (โอท็อป) ในตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ถนนกิ่งแก้ว แยกไประณีย์เก่า) ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่จะกระจายสินค้าของชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงวิธีการและขั้นตอนการทำและใช้ลูกประคบสมุนไพร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เกิดทักษะในการทำและการใช้ลูกประคบสมุนไพร
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้ตนเอง และครอบครัว

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ บริการวิชาการ การส่งเสริมอาชีพของชุมชน ด้วยหลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพร จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 33 คน มีค่าคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยอยู่ที่ 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.2% อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะโครงการ

1. เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ทำให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการทำลูกประคบสมุนไพร
2. ควรจัดโครงการในลักษณะนี้อีกเป็นประจำเพื่อให้ชุมชนได้ฝึกอาชีพและสามารถสร้างรายได้ให้แก่งานตนเองและครอบครัว



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย

“อบรมการอ่านทำนองเสนาะ”

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หลักการและเหตุผล

การอ่านทำนองเสนาะเป็นวัฒนธรรมทางภาษาไทยที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของไทย ลักษณะการอ่าน มีลีลา จังหวะ และทำนองที่ไพเราะ ควรแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับภาษาไทย ในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติและเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์ สั่งสม และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมไทย “อบรมการอ่านทำนองเสนาะ” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริม และสนับสนุนครู บุคลากรทางการศึกษา เยาวชนไทย ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ศึกษาและแสดงความสามารถด้านการอ่านทำนองเสนาะให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา เยาวชนไทย ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมกันอนุรักษ์การอ่านทำนองเสนาะ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของไทย และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาติ
3. เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม อันเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่นให้แก่ประชาชนทั่วไป
4. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสู่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชน ผู้สนใจและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม ของผู้ร่วมโครงการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 118 คน มีค่าคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.14 คิดเป็น 82.8% อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. สถานที่มีความเหมาะสมแล้วระยะเวลาในการจัดโครงการเหมาะสม อาจเพิ่มช่วงพักเบรกบ้าง
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการเพิ่มมากขึ้น



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับปฏิบัติงานในชุมชน และงานสันตนาการ
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือบางรายอาจมีสภาวะการหยุดหายใจกะทันหัน ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยชีวิตให้ฟื้นคืนกลับมาได้ ก็เกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร การได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต่อไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างเหมาะสมรวดเร็วและถูกวิธีจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ การอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ถูกต้องและได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับการปฏิบัติงานในชุมชนและงานสันตนาการ
2. เพื่อให้เยาวชนมีทักษะและปฏิบัติการช่วยเหลือและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ถูกวิธี



Faculty of Humanities and Social Sciences

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
และการบริการวิชาการปลูกป่าชายเลน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

หลักการและเหตุผล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม จึงตระหนักในหน้าที่ที่จะส่งเสริมความรู้ในด้านวิชาการ บุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของตนเองและผู้อื่นมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม คณะฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลและการบริการวิชาการปลูกป่าชายเลน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจากการจัดโครงการดังกล่าวจะทำให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีวิธีการศึกษาการปฏิบัติงานของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลในเรื่องของการบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นสาระสำคัญกับรายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทยและในขณะเดียวกันนักศึกษาก็ยังจะได้รับความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของชุมชนต้นแบบ และหลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการแล้ว นักศึกษาจะได้ร่วมมีส่วนช่วยเหลือสังคมในการบริการวิชาการโดยการปลูกป่าชายเลนให้กับชุมชนอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักของคณะฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการบริหารงานภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน
2. เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการผลิตและบริการสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้บริการวิชาการให้กับชุมชน
4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การบริการวิชาการ การสอนและสาธิตการทำพวงมโหตรให้กับชุมชน

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ณ ที่ทำการชุมชนบางพลี หมู่ 8 เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หลักการและเหตุผล

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และนโยบายของรัฐ

จากความสำคัญดังกล่าว คณะฯ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริการวิชาการ การสอนและสาธิตการทำพวงมโหตรให้กับชุมชน” ให้แก่ชุมชนบางพลี หมู่ 8 เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากศูนย์จำหน่ายสินค้า (โอท็อป) ในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนสามารถทำพวงมโหตร ไว้ใช้ในการประดับตกแต่งงานบุญประเพณีของชุมชนอื่นๆ ที่สนใจ อันจะเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงวิธีการและขั้นตอนการทำพวงมโหตร
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการบริการวิชาการ “การบริการวิชาการ การสอนและสาธิตการทำพวงมโหตรให้กับชุมชน จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 43 คน มีค่าคะแนน ความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.19 คิดเป็นร้อยละ 84.0% อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ทำให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับทำพวงมโหตรซึ่งเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และไว้ใช้ประโยชน์ในเทศกาลงานบุญต่างๆ ของชุมชน
2. ควรจัดโครงการในลักษณะนี้อีกเป็นประจำเพื่อให้ชุมชนได้ฝึกอาชีพและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว



โครงการประกวดการเขียนพู่กันจีนและคัดลายมือภาษาจีน
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีอาจารย์ประจำที่เป็นอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวจีน ซึ่งล้วนมีความสามารถหลากหลายด้าน ทั้งนี้ อาจารย์อู๋จื้อปิน เป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีความสามารถทางด้านการศิลปะและวรรณคดีจีน รวมทั้ง อาจารย์เจี๋ยซิง จากสาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านตัวอักษรจีนและการเขียนพู่กันจีน เพื่อให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้นำความสามารถที่มี เฉพาะตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการเรียนการสอนในห้องเรียน ทางหลักสูตรฯ จึงเห็นว่าอาจารย์ควรจะได้นำความสามารถเฉพาะตนที่มีมาเผยแพร่ และให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน รวมทั้งบุคคลที่ไม่ได้มีโอกาสได้เข้าเรียนกับอาจารย์ในห้องเรียนผ่านการจัดโครงการ “ประกวดการเขียนพู่กันจีนและคัดลายมือภาษาจีน” ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้นี้ยังถือเป็นการแนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและบุคคลภายนอกอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจีน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการตระหนักและการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อเสริมสร้างความสามารถและศักยภาพในการเขียนอักษรภาษาจีนให้กับผู้เข้าแข่งขันการเขียนพู่กันจีน

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนพู่กันจีนและคัดลายมือภาษาจีน และการประกวดการเขียนพู่กันจีนและคัดลายมือภาษาจีน จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 120 คน มีค่าคะแนน ความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.17 คิดเป็น 83.4% อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

ข้อเสนอแนะ

1. เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเขียนพู่กันภาษาจีน
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในการจัดงานเพื่อให้ผู้สนใจได้เตรียมตัวในการเข้าร่วมโครงการ



โครงการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (DRU Spelling Bee)

ครั้งที่ 4

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษนับได้ว่าเป็นภาษาที่มีบทบาทและมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารระดับนานาชาติมากที่สุดภาษาหนึ่ง ดังนั้นการฝึกฝนให้นักเรียนมีความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง และเนื่องด้วยประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และริเริ่มจัดโครงการการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (DRU Spelling Bee) เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเห็นถึงความสำคัญและมีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับประสบการณ์ตรงและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะด้านคำศัพท์ การฟัง และการสะกดคำ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคำศัพท์ การฟัง สะกดคำ รวมถึงเรียนรู้การออกเสียงคำที่ถูกต้อง
2. เพื่อรับทราบปัญหาด้านคำศัพท์ การฟัง การสะกดคำ รวมถึงการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป

สรุปความพึงพอใจโดยภาพรวม โครงการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (DRU Spelling Bee) ครั้งที่ 4 จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 32 คน มีค่าคะแนน ความพึงพอใจ เฉลี่ย 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.0% อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. เป็นกิจกรรมที่ดีทำให้เด็กได้ฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษและนักเรียนได้แสดงศักยภาพ
2. ควรจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง ควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 เดือน และประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางเพื่อให้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนเพิ่มมากขึ้น



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 18
การทวนสอบและการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ

หลักการและเหตุผล

จากหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ที่สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่จะต้องเร่งรัด พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับมาตรฐาน และจะต้องเร่งดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพผลผลิต การบริการ การบริหาร และการจัดการให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี

อีกทั้งเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับบริบทและเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และเป็นไป ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

ด้วยเหตุผลอันสำคัญยิ่งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงเห็นสมควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ พร้อมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2560 และให้ความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษา เพื่อให้ คณะกรรมการบริหารตลอดจนบุคลากรของคณะฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพ การทวนสอบฯ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2560 ของคณะฯ ให้ เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (พ.ศ. 2556-2560) และกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาวรวมถึงมาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษา ระดับอุดมศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการทวนสอบและการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

